
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๖ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 

 นายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อน
ของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔  
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและปัญหาวิกฤติโควิด-๑๙ (COVID-19) ปัญหาเรื่องถนน  
การคมนาคม การบูรณะซ่อมแซม สร้างสะพานทางลอด การขอให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน 
ปัญหาน้ำท่วม การชลประทาน เรื่องแหล่งน้ำ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง การขุดลอก ฝายน้ำล้น 
ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ การจัดหาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ  
ปัญหายาเสพติด การขอให้มีไฟฟ้าขยายเขตเพื่อการเกษตร นโยบายทวงคืนผืนป่า เรื่องราคายางตกต่ำ
และนโยบายประกันรายได้ การเร่งรัดจ่ายเงินโครงการตัดอ้อยสด ความล่าช้าในการออกเอกสารสิทธิ
ที่ดินทำกิน และการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ระเบียบวาระที่ ๑ กระทู้ถาม   ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม   ไม่มี 
 
 
 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และได้เสนอ 
ให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ตามลำดับ คือ 
 ๑. รายงานการศึกษา เรื่อง การบริหารราชการรูปแบบจังหวัดจัดการตนเอง (Self-governing  
Province) ซึ่งคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการ
รูปแบบพิเศษพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๑) (โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒  
กันยายน ๒๕๖๕) 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ 
ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หน่ึง) เป็นพิเศษ 

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  



๒ 
 

 สมาชิกฯ อภิปราย นายซูการ์โน  มะทา ประธานคณะกรรมาธิการ ตอบชี้แจงในประเด็น
เกี่ยวกับความจำเป็นที่ต้องมีการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการ 
รูปแบบพิเศษ การลงพ้ืนที่ไปรับฟังความเห็นจากประชาชน และการคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการ ตอบชี้แจงในประเด็น 
เกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบพิเศษ เรื่องของจังหวัดโดยภาพรวม การทำจังหวัดจัดการตนเอง เรื่องของ
เอกลักษณ์พิเศษ ได้แก่ เขตชายแดน เขตพ้ืนที่เป็นเกาะ เขตเมืองท่องเที่ยว หรือเมืองตามพหุวัฒนธรรม 
การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นและกิจกรรมสาธารณะ การตั้งกระทรวงท้องถิ่นและการปกครอง
รูปแบบพิเศษ และนายชำนาญ  จันทร์เรือง ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ตอบชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับ 
เรื่องจังหวัดจัดการตนเองและการยกร่างข้อบังคับ ทีป่ระชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกต 
ของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๒. รายงานการศึกษา เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร  
โทรคมนาคม และดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๒) 
 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ร้อยโท เจษฎา   
ศิวรักษ์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรศิลป์  จยาวรรณ ที่ปรึกษาประจำ 
คณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศเพ่ือเศรษฐกิจและความมั่นคงเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ ๑๐๔ วรรคสอง 
 ประธานคณะกรรมาธิการ รองประธานคณะกรรมาธิการ และที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ 
ได้เสนอรายงาน โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หน่ึงผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกฯ อภิปราย  
นางสาวกัลยา  รุ่งวิจิตรชัย  ประธานคณะกรรมาธิการ ตอบชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับการให้ความสำคัญ 
ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber) การโจมตีทางไซเบอร์ มุ่งเน้นในเรื่องสถาบันที่เป็นภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ โดยเฉพาะสภาซึ่งเป็นสถานที่ราชการองค์กรที่ใหญ่ที่สุดยังไม่มีระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
การผลักดันให้มีงบประมาณเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมรับข้อเสนอแนะของสมาชิกเพื่อยกระดับ
ให้มีกฎหมายในการดำเนินการต่อไป และพันเอก เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการ  
ตอบชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลในเชิงสังคม เทคโนโลยีและการเมือง เรื่องโอเปอร์เรเตอร์ 
(Operator) เรื่องของเกตเวย์ (Gateway) และการควบคุมกำกับดูแลเกตเวย์ ในเชิงเทคนิค และภัยคุกคาม  
พร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะในทุกประเด็นมิติทางสังคม เทคนิค และทางด้านการเมือง เพื่อนำไปพิจารณา
ปรับปรุงเพ่ิมเติมในขั้นตอนต่อไป  ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการฯ เพ่ือส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ๓. รายงานการศึกษา เรื่อง เทคโนโลยี 5G ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคม 
และดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๓) 
 ๔. รายงานการศึกษา เรื่อง การเกษตรยุคใหม่ของประเทศไทย The Next Generation  
Farming of Thailand ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๕) 



๓ 
 

 ๕. รายงานการศึกษา เรื่อง การศึกษา TELEMEDICINE ในประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมาธิการ 
การสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๖) 
 ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ได้ขอเลื่อนการพิจารณารายงานการศึกษาทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าวเพ่ือนำไปปรับปรุงเนื้อหาของรายงาน 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 ๖. รายงานการศึกษา เรื่อง New Space และกิจการอวกาศ (Space Economy)  
ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว 
(ในระเบียบวาระที่ ๔.๔) 
 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ ร้อยโท เจษฎา   
ศิวรักษ์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรศิลป์  จยาวรรณ ที่ปรึกษาประจำ 
คณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศเพ่ือเศรษฐกิจและความมั่นคงเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ 
ข้อ ๑๐๔ วรรคสอง 
 ประธานคณะกรรมาธิการ  รองประธานคณะกรรมาธิการ  และที่ปรึกษาประจำ 
คณะอนุกรรมาธิการไดเ้สนอรายงาน สมาชิกฯ อภิปราย นางสาวกัลยา  รุ่งวิจิตรชัย ประธานคณะกรรมาธิการ  
ตอบชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องกิจการอวกาศเพ่ือประโยชน์ของประชาชนทุกภาคส่วน  
การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เรื่องของการศึกษา เรื่อง Space หรืออวกาศ การวิจัย  
สร้างห้องทดลองเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชน โดยประชาชนได้ประโยชน์จากกิจการอวกาศ 
เรื่องภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในเรื่องป่าไม้ ภัยพิบัติ การเกษตร แหล่งน้ำ และเรื่อง Space Economy 
และพันเอก เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการ ตอบชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับ
ความเหลื่อมล้ำที่จะเกิดขึ้น การใช้ประโยชน์ใน Application หรือในการประยุกต์ใช้กับกิจการอวกาศ 
ประเทศจะมีการพัฒนาโดยใช้ข้อมูล ใช้หลักฐานแห่งความเป็นจริงและเกิดความโปร่งใส การเข้า Platform  
สามารถขอได้จากองค์กร GISTDA ดำเนินการเกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศและกิจการอวกาศ ทำให้ประชาชน 
ได้ประโยชน์อย่างแท้จรงิในการบริหารทรัพยากรของประเทศ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงาน
และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ๗. รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษา ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินการ 
โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมาและช่วงนครราชสีมา – หนองคาย  
ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๗) 
 ๘. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาการรถไฟแห่งประเทศไทย  
ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๙) 
 ที่ประชุมเห็นชอบให้รวมพิจารณารายงานทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว พร้อมกันไปแต่ให้ลงมติทีละฉบับ  
ตามลำดับ จากนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้นายพิเชฐ  คุณาธรรมรักษ์  
ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๐๔ วรรคสอง 



๔ 
 

 ประธานคณะกรรมาธิการ  และที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานทั้ง ๒ ฉบับ  
สมาชิกฯ อภิปราย นายโสภณ  ซารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการ ตอบชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับการใช้
มาตรฐานของจีนในการออกแบบรถไฟรางคู่ใช้ในสายกรุงเทพมานครไปจนถึงหนองคาย การออกแบบเป็น 
รถไฟความเร็วสูง การแก้ไขแบบ ประเด็นเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ปัญหาการสร้างรางและความเดือดร้อนของจังหวัดนครราชสีมา 
และจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมาธิการพยายามรวบรวมข้อเสนอแนะปัญหาต่าง ๆ เพ่ือเสนอให้รัฐบาล
ได้รับทราบ และหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสภาได้ช่วยกันคิดเห็นเสนอแนะจัดทำรายงาน
ให้ทันเวลาไปผูกพันกับรัฐบาลต่อไป ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการฯ ทีละฉบับ ตามลำดับ เพ่ือส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ๙. รายงานผลการพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๘) 
 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายดิเรก  
จอมทอง และนายมานะ  ชนะสิทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๐๔ วรรคสอง 
 ประธานคณะกรรมาธิการไดเ้สนอรายงาน สมาชิกฯ อภิปราย โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ปฏิบัติหน้าที่ต่อ คณะกรรมาธิการ ตอบชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับอัตราการขยายพันธุ์ของช้างเพ่ิมขึ้น  
ความเดือดร้อนและการเสียชีวิตจากการโดนช้างเหยียบตาย การสร้าง Barrier รอบป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด 
เพื่อรักษาชีวิตคน รักษาชีวิตช้าง รักษาพืชสวนการเกษตร รักษาป่าอย่างยั่งยืน และได้แหล่งท่องเที่ยว
ระดับโลก ทำให้ประชาชนสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
ช้างป่า เช่น กรณีป่ากุยบุรี การแยก Zone ระหว่างแหล่งทำกินแหล่งที่อยู่อาศัยของของประชาชน  
การบริหารจัดการดูแลช้าง ปัญหาช้างป่า การจัดชุดเฝ้าระวังช้างป่า การขอให้รัฐบาลจัดตั้งคณะบูรณาการ 
เรื่องช้างป่าในระดับท้องถิ่น การพิจารณาเคลื่อนย้ายประชากรช้าง การติด Collar การตั้งกล้อง Real Time  
สามารถทราบตำแหนง่ชา้งที่ออกมาและแจ้งเตอืนใหก้ับประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบล่วงหน้า การพัฒนารูปแบบ 
วิธีการในการติดตามประชากรช้างโดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อไป ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วย
กับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
 ๑๐. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานการณ์ 
วิกฤตน้ำมันแพง ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระ 
ท่ี ๔.๑๐) 
 ประธานคณะกรรมาธิการได้เสนอรายงาน สมาชิกฯ อภิปราย นายกิตติกร  โล่ห์สุนทร  
ประธานคณะกรรมาธิการ ตอบชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียหากราคาน้ำมันถูกกับน้ำมันแพง 
การส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ค่าครองชีพของประชาชนไม่สูงเงินเฟ้อไม่ขึ้น การให้ความสำคัญกับ



๕ 
 

ดัชนีเงินเฟ้อ แต่จะมีเงินนำส่งรัฐบาลน้อยลงในการเอาไปพัฒนาประเทศ เรื่องเงินกองทุนที่ติดลบ  
การจัดสรรงบประมาณมาให้กองทุน เรื่องต้นทุนและค่าการกลั่น และน้อมรับข้อสังเกตต่าง ๆ ส่งต่อให้
หน่วยงานรับผิดชอบต่อไป ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  
เพ่ือส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

 ก่อนเลิกประชุม  ประธานสภาผู้ แทนราษฎร ได้ ให้ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
เชิญพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี  
ครั้งที่หน่ึง พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมรับทราบ 
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สำนักรายงานการประชุมและชวเลข 
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